

Source :

โพสต์ทูเดย์

59098261

Date : 29 ก.พ. 2559 Page :

B2

No :

# ผุดโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ 4 พันล.

โพสต์ทูเดย์ - สอน.อนุมัติน้ำตาลสุรินทร์ ตั้งโรงงานใหม่ 4,400 ล้าน ตั้งเป้าผลิตปี 2561 หวังขยายกำลังป้อนโรงงานเอทานอล

นายชูวิทย์ จึงอนสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ 12 แห่งทั่วประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) อนุมัติให้ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทรายแห่งใหม่ โดยกลุ่มโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในพื้นที่ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ มีกำลังการผลิต 2 หมื่นตันอ้อย/วัน โดยบริษัทจะใช้เงินลงทุนราว 4,400 ล้านบาทในการสร้างโรงงาน ซึ่งเป็นการระดมทุนจากผู้ร่วมทุนและส่วนหนึ่งมาจากการกู้ธนาคารพาณิชย์

นายชูวิทย์ ชี้แจงว่า โครงสร้างโรงงานน้ำตาลทรายแห่งนี้ นอกจากจะผลิตน้ำตาลทรายเป็นหลักแล้ว บริษัทมีแผนจะยกระดับโรงงานที่ใช้ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลไปต่อยอดสู่กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน ในรูปของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากอ้อย จากปัจจุบันที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอยู่แล้ว แต่เน้นการผลิตไฟฟ้าด้วยหญ้าเนเปียร์ การสร้างโรงงานปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีแผนลงทุนสร้างโรงงานเอทานอลในระยะ 1-2 ปีนี้ "บริษัทมีความหวังว่าในอนาคตหาก



ชูวิทย์

โรงงานขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น หรือสามารถขออนุญาตสร้างโรงงานน้ำตาลทรายแห่งที่ 2 จึงจะมีผลพลอยได้จากการที่บ่น้ำตาลเหลือพอที่จะสร้างโรงงานเอทานอลอย่างคุ้มค่า แต่ขณะนั้นมองว่าจะต้องให้ความสำคัญกับโรงงานน้ำตาลทรายโรงไฟฟ้าชีวมวลเดิม และการสร้างโรงงานปุ๋ยแห่งใหม่ก่อน"

นายชูวิทย์ กล่าว

นายชูวิทย์ ประเมินว่า จะสามารถก่อสร้างโรงงานและเริ่มที่บ่น้ำอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสอน. ที่กำหนดให้โรงงานแห่งใหม่ต้องเปิดรับที่บ่น้ำอ้อยเข้าสู่โรงงานภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยในปีแรก

จะสามารถที่บ่น้ำอ้อยได้ 1 หมื่นตันอ้อย/วัน และจะผลิตได้เต็มกำลังในปี 2563 คาดว่า จะเกิดการจ้างแรงงานเพิ่ม 600 คน ขึ้น

ตอนต่อจากนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน (ร.ง.4)

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ จ.สุรินทร์ มีโรงงานน้ำตาลทราย 1 แห่ง เป็นของกลุ่มบริษัท โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ ตั้งอยู่ใน อ.ปราสาท ในเครือน้ำตาลพิมาย หลังการอนุมัติตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ของ สอน. จะทำให้ จ.สุรินทร์ มีโรงงานผลิตน้ำตาลเพิ่มเป็น 3 แห่ง คือ โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ อ.สังขะ โรงงานน้ำตาลทรายของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ อ.โนนารายณ์ ●